

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU PHONG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1582**/UBND-TH
“V/v giải quyết đề nghị của
Trường THPT TX Quảng Trị”

Triệu Phong, ngày **13** tháng **5** năm 2020

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

UBND huyện nhận được Tờ trình số 228/TTr-THPT ngày 28/12/2019 của Trường THPT Thị xã Quảng Trị về việc xin kinh phí nâng cấp, sửa chữa nhà vệ sinh học sinh và thiết bị phục vụ dạy học TDTT (sao gửi kèm theo).

UBND huyện có ý kiến như sau:

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu, đề xuất UBND huyện nguồn kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT;
- CPVP, CV_{NA};
- Lưu: VTUB.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Linh

Thị xã Quảng Trị, ngày 28 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

*V/v xin kinh phí nâng cấp, sửa chữa nhà vệ sinh học sinh
và thiết bị phục vụ dạy học TDTT*

Kính gửi: UBND huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Trường THPT Thị Xã Quảng Trị được thành lập từ ngày 16 tháng 8 năm 1975. Qua gần 45 năm xây dựng và phát triển, nhà trường không ngừng vững mạnh, khẳng định mình một cách toàn diện để xứng đáng là trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh. Chất lượng đào tạo luôn giữ vững ở tỷ lệ đỗ đạt cao. Tỷ lệ tốt nghiệp hàng năm đạt 100%; đỗ vào các trường ĐH, CĐ từ 70 đến 83%. Các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trường luôn đứng vị trí hàng đầu trong khối THPT không chuyên về số lượng và chất lượng giải. Có nhiều học sinh đạt giải quốc gia. Trường luôn vinh dự được Bộ GD&ĐT xếp vào top 100 trường, top 200 trường có tỷ lệ học sinh thi đỗ đại học và cao đẳng cao của toàn quốc. Trong những năm qua, Trường có nhiệm vụ giáo dục con em của 3 huyện thị Triệu Phong, Hải Lăng và Thị Xã Quảng Trị. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã vào đời tạo nghiệp vững vàng, nhiều học sinh đã thành đạt, thành danh không chỉ trong tỉnh mà cả trong nước và nước ngoài, đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất giữ vững trường chuẩn Quốc gia và hướng tới xây dựng trường Anh hùng Lao động trong thời kì đổi mới. Được sự đồng ý của Sở GD&ĐT Quảng Trị, năm học 2019 - 2020 cho trường nâng cấp, sửa chữa nhà vệ sinh học sinh và thiết bị phục vụ dạy học TDTT với nguồn kinh phí là 600.000.000đ bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Để thực hiện được công trình này, vừa qua nhà trường đã huy động từ nhiều nguồn vốn khác nhau, trong đó có nguồn của Hội Cha mẹ phụ huynh học

sinh hỗ trợ 240.000.000đ. Đồng thời trường đã làm việc với UBND Thị Xã Quảng Trị và UBND huyện Hải Lăng, qua làm việc các đơn vị hết sức quan tâm hỗ trợ nhà trường và mỗi đơn vị hỗ trợ cho nhà trường 120.000.000đ để thực hiện.

Tuy nhiên, nguồn kinh phí hiện nay huy động vẫn chưa đủ, để giúp cho nhà trường có thêm nguồn kinh phí thực hiện, trường THPT Thị Xã Quảng Trị kính mong UBND huyện Triệu Phong quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho nhà trường 120.000.000đ để nâng cấp, sửa chữa công trình.

Trong lúc chờ đợi sự quan tâm hỗ trợ của UBND Huyện, trường xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH, huyện Triệu Phong;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG



Phan Thiên Nga